

UBND QUẬN HỒNG BÀNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN VĂN ƠN



BÀI DỰ THI

**Tuyên truyền các mô hình “Dân vận khéo”
tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh
và chuyển đổi số năm 2023**

Tên bài viết dự thi:

**BÍ THƯ CHI BỘ- HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN VĂN ƠN
LÀM TỐT CÔNG TÁC DÂN VẬN NHẪM THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA NHÀ TRƯỜNG**

Họ và tên: Phạm Thanh Huyền

Đơn vị: Trường TH Trần Văn ƠN

Địa chỉ: Số 3 Phạm Phú Thứ, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng

Điện thoại: 0911925789

[Link bài thi](#) hoặc quét mã



THÔNG TIN DỰ THI
TUYÊN TRUYỀN CÁC MÔ HÌNH “DÂN VẬN KHÉO”
THAM GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, ĐÔ THỊ VĂN MINH
VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ NĂM 2023

1. Thông tin của cá nhân dự thi:

Họ và tên: Phạm Thanh Huyền

Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Trần Văn Ôn

Quận/ Huyện: Hồng Bàng

Số điện thoại cá nhân: 0911 925 789

2. Thông tin về bài viết/ tác phẩm dự thi

Tên bài viết: Bí thư Chi bộ- Hiệu trưởng trường Tiểu học Trần Văn Ôn làm tốt công tác dân vận nhằm thực hiện có hiệu quả kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Thể loại: Bài viết tuyên truyền

Tên các cuộc thi đã tham gia (nếu có): Không

Đã đăng trên các phương tiện truyền hình, báo chí: Không

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng viết “Dân Vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Mấy chục năm qua, những lời Bác dạy đã trở thành ý thức chính trị và là phương châm hành động cách mạng cho mỗi cán bộ, Đảng viên.

Ở trường Tiểu học Trần Văn Ôn chúng tôi ai cũng tự hào cô về thầy hiệu trưởng Tô Văn Hoài- một Hiệu trưởng mẫu mực, một Đảng viên gương mẫu bởi sự khéo léo trong công tác dân vận đoàn kết dân tộc. Thầy luôn là người đi đầu trong các phong trào của ngành và của nhà trường, luôn tuyên truyền thấu tình đạt lý cho nhân dân và giáo viên, nhân viên trong trường những chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước để rồi từ đó tạo được lòng tin với nhân dân và đồng nghiệp kính trọng.

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm nghề nhà giáo. Thầy được thừa hưởng tình yêu nghề nghiệp từ người cha. Ngay từ nhỏ thầy đã mong ước trở thành thầy giáo và giờ đây thầy đã là một hiệu trưởng của trường Tiểu học Trần Văn Ôn và được nhiều giáo viên phụ huynh quý mến.

Với thâm niên nhiều năm công tác trong nghề và bản chất nhanh nhẹn và đầy nhiệt huyết thầy đã đóng góp một phần không nhỏ trong bề dày thành tích của nhà trường và sự phát triển vượt bậc của nhà trường có được như ngày hôm nay.

Ai là người Hạ Lý hẳn không quên được sự thay da đổi thịt của trường từ những năm đầu thành lập cho đến nay. Từ khi còn là hiệu phó của trường thầy đã không ngại khó khăn để chỉ đạo chuyên môn dẫn dắt giáo viên vững vàng chuyên môn ,tạo sự tin yêu từ phía phụ huynh .Đến khi chính thức là hiệu trưởng của trường trên cương vị là người đứng đầu cô luôn tích cực trong công tác tham mưu đề xuất với các cấp chính quyền, tuyên truyền quan tâm đầu tư kinh phí, trang thiết bị, đồng thời vận động phụ huynh tham gia hỗ trợ cho nhà trường. Từ một ngôi trường nghèo nàn thiếu thốn đến nay trường Tiểu học Trần Văn Ôn đã khang trang với những dãy

phòng học tiện nghi, sân trường sạch sẽ, rộng rãi, hệ thống phòng cháy chữa cháy đảm bảo tiêu chuẩn và an toàn cho các con và giáo viên cũng được thuận tiện hơn đủ đồ dùng dạy học để giảng dạy, giáo dục học sinh, tỷ lệ bán trú của nhà trường cũng tăng cao trong những năm gần đây. Thành tích của học sinh và cán bộ giáo viên nhà trường trong năm học 2022-2023 thật đáng tự hào: Toàn trường có 851/852 học sinh hoàn thành chương trình lớp học đạt 99,9%. Trong đó số học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%. Có 769 học sinh được nhận giấy khen, thư khen của nhà trường. Kết quả các cuộc giao lưu học sinh giải đạt 125 giải cấp quận trở lên. Trong đó: Kì thi hội nhập khu vực và quốc tế: Đạt 109 giải (cấp quận: 35 giải; cấp thành phố: 23 giải; cấp quốc gia: 47 giải; Quốc tế: 04 giải). Kì giao lưu, kì thi có sự phối hợp của ngành: Đạt 16 giải (cấp quận: 13 giải; cấp thành phố: 02 giải). HS tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa và chuyên đề đội đạt Xuất sắc. - 13 giáo viên đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi, GV TPT giỏi cấp thành phố. Trong đó 02 cô giáo đạt giải cao được Sở Giáo dục và Công đoàn Giáo dục thành phố tặng Giấy khen; 04 giáo viên tham gia giao lưu viết chữ đẹp cấp quận đạt giải cao và tham gia được giao lưu cấp thành phố đều đạt giải. Trong đó đạt 01 giải Nhất cấp thành phố; 15 giáo viên đạt Giáo viên dạy giỏi, GV TPT, Thư viện giỏi cấp quận. 100% CB, GV, NV nhà trường đã Hoàn thành Tốt, Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và Đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến; 01 thầy giáo được đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen; 01 cô giáo được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tặng Bằng khen; UBND quận đã tặng Danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở cho 6 thầy cô giáo và Tặng Giấy khen của UBND quận cho 4 cô giáo. Thực hiện tốt các nội dung khác (trong đó cơ bản hoàn thành xây tầng 2 nhà ăn, hệ thống PCCC). Có được những thành tích như vậy là nhờ một phần đóng góp không nhỏ của thầy Hoài.

Cùng với uy tín, và tài dân vận khéo léo của mình, thầy đã cùng các ban ngành đoàn thể hóa giải được nhiều khúc mắc bản khoăn của dân về công tác nuôi dạy trẻ, giữ

gìn được sự đoàn kết nội bộ trong nhà trường vững chắc, giữ lại hạnh phúc cho nhiều gia đình phụ huynh và giáo viên, nhân viên trong trường

Không thể không nhắc đến tài dân vận khéo léo của thầy khi thầy đem đến niềm vui cho lớp lớp học sinh Trần Văn Ôn và giáo viên nhân viên của trường đó là thầy đã khéo léo vận dụng, áp dụng phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. Để rồi trường Tiểu học Trần Văn Ôn có những khu ghé đá có mái che an toàn không còn cảnh chưa mưa đã lụt, chưa nắng đã bụi, hệ thống đèn điện ánh sáng học đường cũng được thay lắp phục vụ cho việc học tập của các con.

Thầy thực sự xứng đáng là tấm gương “Dân vận khéo” để mọi người học hỏi. Tấm gương của thầy một lần nữa đã chứng minh câu nói của Bác: “Dân Vận khéo thì việc gì cũng thành công” là hoàn toàn đúng đắn.